



# สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

## การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ เป็นวันที่สาม

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ เป็นวันที่สาม โดยมี นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนการทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยเป็นการประชุมต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ (4 ม.ค. 67)

สำหรับการอภิปรายในวันนี้ นายโสภณ ชาร์มย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้อภิปรายเป็นคนแรก โดยได้อภิปรายในภาพรวมของงบประมาณโดยเฉพาะงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาการจัดการระบบการศึกษาของประเทศ และงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีการจัดงบประมาณอย่างไม่เหมาะสม ไม่มีการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ พร้อมทั้งฝากข้อสังเกตไปยังคณะกรรมการวิสามัญที่จะตั้งขึ้นมาพิจารณาร่างงบประมาณว่า ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ รวดเร็ว เพราะมีระยะเวลาในการใช้เพียง 5 – 6 เดือน และคณะกรรมการฯ ต้องมีความกล้าหาญปรับลดงบประมาณที่ไม่จำเป็น และไม่มี ความเร่งด่วน โครงการที่สามารถชะลอได้ควรชะลอไว้ก่อน เพราะประเทศมีวิกฤตต้องแก้ไขหลายเรื่องที่ต้องจัดการ เพื่อจะได้นำงบประมาณมาแก้ไขปัญหาใหญ่ในประเทศ คือ ปัญหาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพคนในประเทศที่อ่อนแอจากปัญหายาเสพติด การจัดงบประมาณของรัฐบาลดังที่ปรากฏในงบประมาณนี้ไม่เพียงพอกับการแก้ไขปัญหาตามที่ได้กล่าวมา โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขนาดเล็ก และโรงเรียนขยายโอกาสที่ขาดแคลนผู้บริหาร งบประมาณ บุคลากร สื่อการเรียนการสอน และการจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นปัญหาที่หมักหมมมาเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปีแล้ว เพื่อยกระดับการศึกษาของประเทศ จำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อนำมาจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย และเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษาและการปราบปรามยาเสพติด นอกจากนี้ ขอเสนอแนะว่างานด้านการปราบปรามยาเสพติด ขอให้มียุทธศาสตร์ โดยงานด้านการป้องกันปราบปรามขอให้เป็นการตรวจเป็นผู้รับผิดชอบหลักพร้อมจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการ ส่วนการนำเข้าทางชายแดนให้เป็นงานของทหาร งานสร้างสุขให้ชุมชน

เข้มแข็งให้กระทรวงมหาดไทย ส่วนงานบำบัดให้ทางหน่วยทหารดูแล เพราะเชื่อว่าทหารมีทุกหน่วย ในจังหวัดก็ให้ผู้ที่ติดยาเสพติดนั้นไปเข้าค่ายใช้ชีวิตในนั้น และงานรักษาค่อยให้ทางโรงพยาบาลดูแลต่อไป

นอกจากนี้แล้ว **สมาชิกฯ อภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้** ว่ามีจุดแข็ง คือ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อความสามารถการแข่งขันของเกษตรกร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคการเกษตร แต่มีความกังวลว่างบประมาณด้านการพัฒนาและวิจัยภาคการเกษตรรวมถึงงบด้านการดูแลหนี้สินให้กับเกษตรกร ยังมีจำนวนไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกร รวมถึงการส่งเสริมเกษตรไปโอชีวภาพ พลังงานทดแทน การปลูกสับุดำ รัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาและต่อยอดสิ่งเหล่านี้ เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ ควรให้มีการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ในกระทรวงที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ ยังไม่มีการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับโครงการ Anywhere Anytime ซึ่งเป็นนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แต่รัฐบาลให้งบประมาณกับโครงการนี้เพียงร้อยละ 20 จากที่ขอไป ซึ่งไม่เพียงพอ หวังว่าจะมีการนำเงินงบประมาณในส่วนนี้ไปจัดทำเนื้อหาและแพลตฟอร์มให้เรียบริ้อย เพื่อรองรับงบประมาณปี 2568 เพื่อให้โครงการนี้ลุล่วงในการจัดหาแท็บเล็ตให้กับนักเรียนทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเข้าถึงระบบการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา นโยบายเรียนดีมีรายได้ Learn To Earn เพื่อผลักดันเด็กในระบบให้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้เด็กหารายได้เพื่อเลี้ยงชีพตัวเองได้ งบประมาณสำหรับนโยบายนี้โดยลดไปร้อยละ 50 ซึ่งจะส่งให้สถาบันอาชีววะได้รับงบประมาณไม่เพียงพอกับการดำเนินนโยบายที่มีความสำคัญ ขอให้มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในปีถัดไป รวมทั้งนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ เป็นหลักคิดที่ถูกต้อง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นเช่นนั้น เด็กนักเรียนในโรงเรียนคุณภาพยังมีจำนวนเท่าเดิม เพราะไม่สามารถดึงดูดให้เด็กเข้ามาเรียนได้ ไม่บรรลุนิติบุคคล แต่กลับเป็นการเพิ่มความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้มากขึ้น ควรตั้งโจทย์ใหม่เกี่ยวกับนโยบายนี้ว่าจะย้ายเด็กนักเรียนให้เข้ามาอยู่ในโรงเรียนคุณภาพได้อย่างไร เพื่อให้มาเรียนในโรงเรียนคุณภาพที่รัฐบาลสร้างไว้ ตลอดจนควรจัดสรรงบประมาณให้กับกองทุนต่าง ๆ เช่น กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้กับประชาชนในการสร้างอาชีพ แก้ปัญหาหนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม และเป็นการพัฒนาสิ่งที่ตนเองถนัด จนเป็นกลายเป็น Soft Power สร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศได้ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ยังคงมีจุดอ่อนอยู่บ้าง ต้องให้คณะกรรมการฯ ไปพิจารณาแก้ไขจุดอ่อนนี้ แต่ร่างฉบับนี้ยังคงหลักการไม่ทิ้งใครไม่ข้างหลัง ด้วยการคงไว้สวัสดิการต่าง ๆ ของผู้พิการ และผู้สูงอายุ แม้จะไม่ได้ตามที่ขอแต่ก็ยังคงไว้และควรเพิ่มเติมเงินให้กับกองทุนเพื่อ

ความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ยากจนได้เข้าถึงการศึกษา ตลอดจนกองทุนเพื่อสร้างความเสมอภาคในการสร้างคุณภาพชีวิต

งบประมาณรายจ่ายปี 2567 เป็นการจัดสรรงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ หากมองแค่ชื่อโครงการอาจจะเหมือนเดิมแต่ไม่ได้หมายความว่าผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้งบประมาณนั้นจะเหมือนเดิม 3 เดือนเศษที่ผ่านมาที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนต่างประเทศ สามารถเจรจาดึงบริษัทยักษ์ใหญ่มาลงทุนในไทยได้มากมาย และบางบริษัทที่เข้ามาลงทุนในไทยอยู่แล้ว สามารถเจรจาให้ขยายการลงทุนเพิ่มเฉพาะที่ตอบรับการลงทุนมาแล้วมีมูลค่ารวมหลาย 100,000 ล้านบาท และมีอีกหลายบริษัทที่อยู่ระหว่างการหารือในรายละเอียดและมีโอกาสสูงที่จะเข้ามาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง มีโอกาสรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจากฝีมือการเจรจาของนายกรัฐมนตรี คิดเป็นมูลค่านับล้านล้านบาท และส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งสามารถดึงดูดให้อุตสาหกรรมอื่นเข้ามาลงทุนได้ในอนาคตรัฐบาลจึงเพิ่มงบกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายกว่า 15,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ นี่คือนโยบายการลงทุนที่ยังไม่รวมถึงการจ้างงานเพื่อยกระดับแรงงาน การที่นายกรัฐมนตรีสามารถเชิญชวนบริษัทต่างชาติยักษ์ใหญ่มาลงทุนในประเทศไทยได้ไม่ใช่การดึงแค่ FDI แต่จะเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ทำให้เกิดเศรษฐกิจต่อเนื่องตามมาอีกมหาศาลนี้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศโดยไม่ต้องใช้งบก่อนใหญ่จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีใช้เพียงแค่งบประมาณในการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเจรจาเท่านั้น และนี่คือตัวอย่างของการใช้งบประมาณตามชื่อโครงการเหมือนเดิม แต่ผลลัพธ์ไม่เหมือนเดิม นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ดำเนินการนโยบายระยะสั้น เพื่อลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับการแก้ปัญหาในระยะยาว มีแผนที่จะรื้อโครงสร้างพลังงานเพื่อลดราคาพลังงานพลังงานในระยะยาวต่อไป นโยบายรถไฟไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายผ่านมา 3 เดือนเศษ รัฐบาลสามารถเริ่มโครงการนำร่อง 20 บาทตลอดสาย สายสีแดง และสายสีม่วงได้แล้ว โดยไม่ต้องรอกงบประมาณปี 2567 นอกจากการดูแลคุณภาพดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนในเมืองหลวง ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีการลงทุนในโครงสร้างที่จะช่วยกระจายความเจริญไปยังต่างจังหวัด โดยเฉพาะการฟื้นฟูแผนพัฒนารถไฟรางคู่ เป็นการยกระดับการคมนาคมขนส่งของประเทศ นอกจากนี้ มีการเดินหน้าพักหนี้เกษตรกร 3 ปี สร้างรายได้ระยะยาวให้กับเกษตรกรผ่านโครงการตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรไทยเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต

**งบประมาณของกระทรวงคมนาคม** สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอเกิดในประเด็นดังนี้ การจัดงบประมาณร้อยละ 70 ของกระทรวงฯ เป็นการจัดงบเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานแบบเดิมกับรัฐบาลที่ผ่านมา ที่ยังไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ไม่ได้สร้างความสุขให้กับประชาชน ไม่ได้คำนึงถึงระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นสวัสดิการของประชาชน

**สมาชิกฯ อภิปรายไม่สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้** เนื่องจากเห็นว่ามีการจัดสรรงบประมาณอย่างไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ไม่สมเหตุสมผล ไม่ตอบโจทย์ความท้าทายในการแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ ไม่มีการกระจายอำนาจ เป็นการจัดสรรงบประมาณเพื่อกระชับอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง เป็นการจัดสรรงบประมาณแบบแบ่งเค้ก มีการกำหนดสูตรในการจัดสรรงบประมาณ จังหวัดที่ใหญ่ ประชากรเยอะได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนมาก ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาพื้นที่และการศึกษา และคุณภาพการศึกษา การจัดสรรงบประมาณบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยคณะกรรมการบูรณาการนโยบายภาค (ก.บ.ภ.) มีตัวแทนอปท. เพียง 1 คน และตัวแทนประชาสังคม 4 คน แต่ไม่ใช่ตัวแทนประชาสังคม กลับเป็นตัวแทนกลุ่มคนที่เป็รนายทุน การจัดสรรงบประมาณที่ดี เป็นธรรม รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณให้มีความเหมาะสมตอบโจทย์กับความต้องการของประชาชน ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง อย่างเช่นในอดีตที่จัดสรรงบประมาณให้เฉพาะพื้นที่และจังหวัดที่เลือกพรรครัฐบาล โดยจะต้องจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรม จากตัวเลขการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านคมนาคมมากที่สุด พร้อมทั้งได้ยกตัวอย่างการจัดสรรงบกลางที่ไม่มีความเหมาะสม เงินจำนวนมากเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของบุคลากรเหตุใดรัฐบาลจึงไม่นำเงินค่าใช้จ่ายบุคลากรไปไว้ในส่วนรายจ่ายประจำปีของร่างพระราชบัญญัติฯ นโยบายหลายอย่างไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนภารกิจ การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานไม่สอดคล้องกับความเหมาะสมของเนื้องาน บางหน่วยงานควรได้รับเพิ่มแต่กลับไม่ได้รับจัดสรร บางหน่วยงานไม่ควรได้รับเพิ่มแต่กลับได้รับ รัฐบาลควรดูข้อวิเคราะห์จากสำนักงบประมาณเพื่อจะได้จัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจงาน พร้อมทั้งให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำการพัฒนาพื้นที่ทั้งทางการศึกษา คะแนน O-net นักเรียนในเมืองสูงกว่าต่างจังหวัด รวมถึงความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงระบบสาธารณสุข อีกทั้งการจัดสรรงบประมาณไม่มีการกระจายอำนาจ แต่ทำเหมือนกระชับอำนาจ โดยเฉพาะงบจังหวัด - กลุ่มจังหวัด พบว่ามีงบจัดสรรให้คนจนน้อยมากเพียงร้อยละ 10 และจังหวัดขนาดใหญ่ มีอำนาจมาก เจริญอยู่แล้ว กลับได้รับการจัดสรรงบประมาณมาก แต่จังหวัดขนาดเล็ก มีอำนาจน้อย และเจริญน้อย กลับได้งบประมาณน้อย หรือเรียกได้ว่ารัฐบาลเศรษฐาไม่ได้เอาความเหลื่อมล้ำมาจัดงบประมาณ อีกทั้งไม่เห็นโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและระบบสาธารณสุข

นอกจากนี้ยังพบว่าจังหวัด-กลุ่มจังหวัด จำนวน 23,076 ล้านบาท เป็นงบสร้างถนน สะพาน ไฟส่องสว่าง สัญญาณไฟจราจร ถึง 12,029 ล้านบาท หรือ 52% ของงบประมาณ จึงดูเหมือนว่า คิดอะไรไม่ออกก็สร้างถนน อีกทั้งประสิทธิภาพการเบิกจ่ายยังน้อยที่สุด จึงแนะนำให้ลงพื้นที่ไปทำงาน กับหน่วยงานอื่นมากขึ้น ไปถามความต้องการประชาชนในพื้นที่ว่ามีความต้องการแบบใด พร้อมเสนอให้ กระจายอำนาจ เพื่อให้ท้องถิ่นเป็นคนตัดสินใจเพื่อกำหนดการเติบโตและพัฒนาพื้นที่

สำหรับรายละเอียดของการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนา พบว่า 14 จังหวัด ภาคใต้ ได้รับเพียง 3,973 ล้านบาท ใน 209 โครงการ จากโครงการที่ดำเนินการทั่วประเทศ รวม 1,577 โครงการ แบ่งเป็น ภาคเหนือ 179 โครงการ วงเงิน 3,162 ล้านบาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 537 โครงการ วงเงิน 9,794 ล้านบาท ภาคตะวันออก 121 โครงการ วงเงิน 2,232 ล้านบาท ภาคตะวันตก 101 โครงการ วงเงิน 1,847 ล้านบาท ภาคกลาง 391 โครงการ วงเงิน 7,345 ล้านบาท แม้ตัวเลข ดังกล่าวจะพบว่า ภาคตะวันตกได้โครงการและงบน้อยสุด แต่เมื่อคิดเฉลี่ยต่อหัวของประชากรแล้ว พบว่า ภาคใต้มีงบพัฒนาเฉลี่ยต่อหัวเพียง 421 บาทเท่านั้น เพราะพื้นที่ภาคใต้มีประชากรมากกว่า ภาคตะวันตก 3 เท่า รวมทั้งมีหลายโครงการที่ได้หายไปจากแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านคมนาคม และโลจิสติกส์ ไม่ว่าจะเป็นงบช่วยเหลือด้านอุทกภัย ถนน 4 เลน สาย 4046 ตรัง - กระบี่ อุโมงค์ ปาดอง รถไฟฟ้า สนามบินอันดามัน สนามบินพัทลุง รถไฟทางคู่ชุมพร - นราธิวาส สะพานเชื่อม ขนอม - เกาะสมุย โครงการเหล่านี้ไม่มีบรรจุอยู่ในงบประมาณ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า มีการจัดสรร งบประมาณอย่างไม่เป็นธรรม

สมาชิกฯ ได้กล่าวถึงหลักการในการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นว่า ที่ผ่านมามีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างคุ้มค่าแล้วหรือไม่ จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาของกองทัพเรือ ได้มีการรายงานความคืบหน้าในการกู้เรือให้สาธารณชนได้รับ ทราบแล้วหรือไม่ การใช้งบประมาณในการจัดหายุทโธปกรณ์มีความเหมาะสมหรือไม่

ในส่วนงบประมาณกระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะองค์กรสภาพทนายความ ได้รับการ อุดหนุนเงิน 37 ล้านบาท ซึ่งถือว่าน้อยไป จึงอยากฝากให้ดูประเด็นนี้ให้เพิ่มเติม เพื่อให้ สภทนายความเข้มแข็งและให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนได้เพิ่มมากขึ้น

**ประเด็นงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตเด็กเกิดต่ำ** มีการจัดสรรงบประมาณ ที่ไม่เหมาะสมและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งสมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเด็กเกิดต่ำ สังคมสูงวัย มีการจัดสรรงบประมาณ ในกลุ่มโครงการแม่และเด็กที่ไม่เหมาะสมและไม่อาจจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ แสดงว่ารัฐบาลไม่มีความใส่ใจในการแก้ไขปัญหา ไม่มีการเพิ่มงบประมาณเพื่ออุดหนุนแม่และเด็ก ปัญหาวิกฤตเด็กเกิดใหม่ ต่ำเป็นวาระแห่งชาติ หากต้องการจะแก้ไขปัญหานี้ รัฐบาลต้องมีแผนงานและจัดสรรงบประมาณ ให้เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงรุก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการบรรจุแผน

และนโยบายเกี่ยวกับประเด็นนี้เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม ครัวบวงจร มีความปลอดภัยต่อแม่และเด็ก มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนอยากมีลูก ทั้งเงินอุดหนุน สิทธิในการลาคลอดลาดูแลบุตร ส่งเสริมสวัสดิการที่เอื้อประโยชน์ต่อการเลี้ยงดูบุตร สร้างและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มากขึ้น

**งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** ถูกปรับลดลงจำนวนมากทั้งที่เกษตรกรเป็นอาชีพดั้งเดิมของประเทศ ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร และการพัฒนาภาคเกษตรกรรม และส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตรกรรม โดยงบประมาณที่ถูกลดลง จะทำให้การพัฒนาภาคการเกษตรถดถอยจนไม่สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ และส่งผลต่อการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมของประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ดูแลพี่น้องชาวไทยเรามาตลอด แต่กลับถูกตัดงบประมาณถึง 9,500 ล้านบาท ฝากให้รัฐบาลแปรญัตติวาระ 2 เพิ่มให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย เพราะนอกจากต้องดูแลพี่น้องประชาชนแล้ว ยังนำเงินไปพัฒนาให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้นด้วย นโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ เป้าหมายสำคัญในการแก้ปัญหาของพรรคเพื่อไทย คือ ลดความรุนแรงน้ำ ต้องไม่ท่วม ไม่แล้ง ประชาชนต้องมีน้ำดื่มน้ำใช้ตลอดปี ในส่วนของงบประมาณน้ำท่วมน้ำแล้ง ซึ่งเกิดขึ้นทุกปี ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นทุกปี เวลานั้นน้ำท่วมมีผลกระทบต่อบ้านเรือนทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนตลอด บางครั้งต้องเสียชีวิต เมื่อน้ำแล้งก็ไม่มีน้ำใช้ น้ำดื่มเกษตรกรที่ทำการเกษตรก็ไม่ได้ทำ สุดท้ายรัฐบาลต้องเยียวยา โดยใช้งบกลางอยู่ดี ถ้าหากเราจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วม ซึ่งเป็นปัญหาที่มีวิธีป้องกันหรือลดความรุนแรงได้ด้วยการสร้างเขื่อน ซึ่งนับว่ามีประโยชน์อย่างมากเพราะใช้เก็บกักน้ำเวลาฝนตกเพื่อไม่ให้น้ำท่วม และใช้รองรับน้ำไว้พอลงฤดูแล้ง เราก็เอาน้ำในเขื่อนไปปล่อยให้พี่น้องเกษตรกรหรือชาวบ้านได้ใช้อีกทางหนึ่งด้วย จากสถิติพบว่าเกษตรกรที่อยู่ในระบบชลประทานมีรายได้มากกว่าเกษตรกรที่อยู่นอกระบบชลประทาน 3-4 เท่า น้ำมีความสำคัญและยกระดับให้เกษตรกรมีรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น อีกกรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำคือกรมทรัพยากรน้ำ ปีนี้เสนอมาอยู่ 505 โครงการเป็นเงิน 10,700 ล้านบาท แต่ว่าปีนี้ได้รับงบประมาณแค่ 7,200 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าหน่วยงานดังกล่าวมีความพร้อมทั้งพื้นที่และเรื่องอื่น ๆ แต่ว่าไม่มีงบประมาณที่จะจัดสรรให้ อย่างเพียงพอ จึงขอให้ทางรัฐบาลพิจารณาให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เพราะน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นในการที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรดีขึ้น

ส่วนประเด็นที่สมาชิกฯ ได้กล่าวถึง**งบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ** ว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาวิกฤตการศึกษา งบด้านนโยบายถูกจัดสรรในลักษณะเบี้ยหัวแตก เหมือนการเหวี่ยงแหทำหลายอย่าง แต่ว่าไม่มีประสิทธิภาพ เนื้อหาของหลายโครงการมีลักษณะคล้ายเดิมตั้งแต่ปี 2566 งบประมาณในการการยกระดับและพัฒนาทักษะบุคลากรน้อยกว่า งบประมาณการพัฒนาแพลตฟอร์มทางการศึกษา และจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการที่ไม่ควรมีมากกว่าโครงการที่ควรมี โดยเฉพาะภาระงานของครูทั่วประเทศ ที่กระทรวงจัดตั้งขึ้นมา จนทำให้

กระทบกับการเรียนการสอน เวลาทำงานของครูถูกใช้ไปกับภารกิจที่ไม่เกี่ยวกับการสอน เช่น โครงการที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม การทุจริต และยาเสพติด โครงการอบรมครู ควรกระจายงบอบรมครูจากส่วนกลางไปให้ครูและโรงเรียนโดยตรง ดังนั้น การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดคือ ควรจัดสรรงบประมาณให้กับเงินอุดหนุนการศึกษา เพื่อป้องกันปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา อุดหนุนเงินให้โรงเรียนแบบ Block Grant ยกเลิกโครงการไม่จำเป็น คืนครูให้โรงเรียน จัดทำหลักสูตรการศึกษาฉบับใหม่ ประหยัดงบประมาณให้ถูกจุด ไม่ซ้ำเติมกลุ่มเปราะบาง กระจายงบให้แต่ละจังหวัดอย่างเป็นธรรม ประเทศไทยลงทุนงบประมาณด้านการศึกษา และทรัพยากรจำนวนมาก แต่ยังพบวิกฤตด้านการศึกษา ในประเด็นประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร นอกจากเพิ่มงบประมาณด้านการศึกษาแล้ว ต้องเพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษา ทั้งนี้งบประมาณ ปี 2567 ควรทบทวนโครงการรวมมิตรความดี เช่น โครงการเกี่ยวกับต่อต้านยาเสพติด 125 ล้านบาท และมีรายการใหม่ ส่งเสริมการสร้างคนดี ทางศาสนาที่ถูกต้อง 273 ล้านบาท การเสนอแนะข้างต้นไม่ใช่การต่อต้านการสร้างศีลธรรม สุจริต แต่ต้องทบทวนในประเด็นที่เป็นปัญหาเกี่ยวข้อง เช่น แป๊ะเจี๊ยะ ไม่ลงโทษครูที่ทำผิดจริยธรรมหรือกฎหมาย เป็นต้น และต้องปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาฉบับใหม่ที่เน้นสมรรถนะทางการศึกษา แทนหลักสูตรการศึกษาฉบับเก่าที่ใช้ต่อเนื่องมาถึง 20 ปี ขณะเดียวกันในปี 67 พบว่ารัฐบาลปรับลดงบลงทุนจำนวนมาก คือ อาคารสำหรับเด็กด้อยโอกาสและพิการที่ลดลงถึงร้อยละ 45 นอกจากนี้ยังพบว่าเงินอุดหนุนด้านศึกษามีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 ในจังหวัดของสส.เขตที่อยู่ในสังกัดพรรคเดียวกันกับรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ วัณนี้วิกฤตการศึกษาไทยไม่สามารถแก้ไขได้ หากเราไม่ผ่าตัดหัวใจทั้ง 4 ห้องของงบประมาณทางด้านการศึกษา คือ 1.ห้องงบบนโยบายต้องทำอย่างน้อย 3 อย่าง คือ การยกเลิกโครงการที่ไม่จำเป็น การกระจายงบอบรมจากส่วนกลางไปให้ครูและโรงเรียนโดยตรง และเดินหน้าจัดทำหลักสูตรด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ที่เน้นทักษะกับสมรรถนะ 2.ห้องงบลงทุนต้อง ทำอย่างน้อย 2 อย่าง คือ 1.การประหยัดงบให้ถูกจุด โดยไม่ซ้ำเติมหรือกระทบต่อกลุ่มเปราะบางหรือไปเพิ่มความเหลื่อมล้ำทางด้านศึกษา 2.การกระจายงบประมาณลงทุนให้กับแต่ละจังหวัดอย่างเป็นธรรม ด้วยเกณฑ์ที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ 3.ห้องเงินอุดหนุน ต้องทำอย่างน้อย 3 อย่าง 1.เพิ่มเงินอุดหนุนให้กับนักเรียนที่ยากจน และเสี่ยงที่สุดที่จะหลุดออกจากวงการศึกษาอย่างน้อย 5 พันล้านบาท 2.การตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อลดภาระให้กับผู้ปกครอง 3.เปลี่ยนวิธีการอุดหนุนให้อุดหนุนแบบไม่กำหนดวัตถุประสงค์ และ 4.ห้องบุคลากร ต้องทำอย่างน้อย 2 อย่าง 1.เร่งหาทางออกเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 2.การปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงเพื่อลดความซ้ำซ้อน กระจายอำนาจและเพิ่มประสิทธิภาพ ข้อเสนอดังกล่าวสามารถร่วมกันดำเนินการได้เลยในชั้นกรรมาธิการ หรือวาระ 2-3 ได้ ซึ่งการผ่าตัดหัวใจทั้ง 4 ห้องนั้นไม่เพียงแต่ทำให้แต่ละห้องแข็งแรงมากขึ้น แต่จะทำให้หัวใจโดยรวมให้ทั้งการศึกษาไทยตอบโจทย์ใน 2 มิติคือ 1.ทำให้หัวใจเราสมดุลมากขึ้นในแต่ละห้อง เพราะงบประมาณทุกบาททำให้สามารถประหยัดได้ในแต่ละห้อง

สามารถนำเงินมาเติมให้นักเรียนได้มากขึ้น 2.ทำให้หัวใจแต่ละห้องเต้นตามจังหวะของโรงเรียนและนักเรียนมากขึ้น แทนที่จะปล่อยให้กระทรวงคิดเองทั้งหมด แต่จะกระจายอำนาจให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้นในการตัดสินใจว่าจะใช้งบไปทำอะไร จะนำงบประมาณไปลงทุนด้านไหน นำงบบุคลากรไปจ้างคนแบบใด จะนำงบนโยบายไปทำโครงการอะไร โดยรัฐบาลต้องผ่าตัดหัวใจทางการศึกษา เพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับลูกหลานเราทุกคนให้ดีขึ้น

วิกฤตการศึกษาไทยที่ตกต่ำถดถอย แนวโน้มคะแนน PISA ของประเทศไทยลดต่ำลงเรื่อย ๆ อีกทั้งคนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกลับมองว่าไม่ใช่ปัญหา การศึกษาไทยกำลังเดินหลงทาง หลักสูตรไม่ได้ถูกแก้มาหลายสิบปีแล้ว และนับวันความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามีแต่จะมากขึ้น การเรียนการสอนมีการสั่งการบ้านมากพอแล้วยังคงต้องร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับผู้บริหารสถานศึกษา จนทำให้เสียเวลาเรียน ซึ่งเด็กไทยใช้เวลาเรียนมากถึง 56 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่ผลสัมฤทธิ์ต่ำ มีงบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่นที่ซ่อนอยู่ของกระทรวงศึกษาธิการอีกมาก หากนำเอาโครงการซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น เช่น โครงการสร้างภาระครูผู้สอน โครงการเด็กไปทำกิจกรรมต่าง ๆ ออกไป จะช่วยลดงบประมาณได้กว่า 2,100 ล้านบาท หลายโครงการไม่เกี่ยวกับการศึกษา ตลอดจนได้ตั้งข้อสังเกตว่าบางโครงการอาจเป็นโครงการที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นผู้ตั้งขึ้นก็อาจเป็นไปได้ ขณะที่โรงเรียนขนาดเล็กเป็นอีกหนึ่งวิกฤตที่สำคัญของไทย และยังมีโรงเรียนที่กำลังจะเลิกในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากอัตราการเกิดน้อยลงเรื่อย ๆ เมื่อคิดงบประมาณเป็นรายหัว อย่างไรเสียโรงเรียนขนาดเล็กก็มีงบประมาณไม่เพียงพอ นักเรียนมีจำนวนน้อย ครูผู้สอนก็มีจำนวนน้อยเช่นเดียวกัน ยากต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2567 กระทรวงศึกษาธิการ ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กอย่างจริงจังได้ การควบรวมก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร อีกทั้งยังน้อยลงเรื่อย ๆ การจัดสรรงบประมาณเช่นนี้ สะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญมากเท่าที่ควร

**งบประมาณกระทรวงมหาดไทย** โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดูแลน้ำดื่ม น้ำใช้ให้กับประชาชน มีจำนวนแหล่งน้ำที่อยู่ในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ 69,014 ที่ใช้การไม่ได้ประมาณ 2,000 แห่ง และอีก 60,000 กว่าแห่งใช้การได้ แต่ไม่ได้มาตรฐานอีก 20,000 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระมาก ต้องดูแลน้ำประปาถึง 60,000 กว่าแห่ง แต่ว่าได้รับงบประมาณจากส่วนกลางร้อยละ 29.1 เท่านั้น ทั้งที่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น ถนน ไฟฟ้า และอื่น ๆ อีก โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับโครงการที่ถ่ายโอนจากส่วนราชการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ถึงเวลาแล้วที่จะต้องผลักดันงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถึงร้อยละ 35 อีกทั้งไม่มีการจัดสรรงบประมาณชดเชยภาษีที่ดินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเพียงพอ ยอดของปี 2566 เป็นเงิน 6,288 ล้านบาท และจากปี 2563 -2566 คิดเป็นเงิน 50,172



ล้านบาท ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อนำไปจัดทำระบบบริการพื้นฐานต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

**งบประมาณของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานในสังกัด** มีการจัดสรรอย่างไม่เหมาะสม โดยยกตัวอย่างงบประมาณของกรมกิจการเด็กและเยาวชนที่ได้รับงบอุดหนุนเมื่อปี 2566 จำนวน 16,000 ล้านบาท และได้รับงบกลางจำนวน 900 ล้านบาท ในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย 2 ล้านกว่าคน และในปี 2567 มีจำนวนเด็กแรกเกิด - 6 ปี จำนวน 4 ล้านคน โดยกระทรวงได้จัดทำขอตั้งงบอุดหนุนแบบถ้วนหน้าจำนวน 29,000 ล้านบาท แต่ได้รับงบ 2566 ไปพลางก่อน จำนวน 16,000 ล้านบาท สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 2.55 ล้านคน ถ้ารัฐบาลจริงจังกับการแก้ไขปัญหา ควรจัดงบประมาณให้เพียงพอ เพื่อให้มีการใช้งบประมาณให้ตรงกับความต้องของประชาชน และมีประสิทธิภาพ และควรเพิ่มเงินสนับสนุนให้กับผู้สูงอายุด้วย เพื่อใช้ภาษีของประชาชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

**งบประมาณของกระทรวงแรงงาน** สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อสังเกตว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีวิกฤตด้านแรงงาน แต่รัฐบาลยังคงจัดงบประมาณแบบเดิม ปัญหาค่าแรงขั้นต่ำไม่ได้รับการแก้ไข ต้นตอของปัญหาจากคณะกรรมการไตรภาคี ที่เป็นผู้พิจารณาค่าแรงงาน คิดสูตรคำนวณค่าแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม จนทำให้พี่น้องแรงงานถูกกดค่าแรงงานมาถึง 7 ปี พี่น้องแรงงานไม่มีหลักประกันในการทำงาน รัฐบาลบริหารกองทุนประกันสังคมอย่างไม่มีประสิทธิภาพ มีการค้างจ่ายเงินสมทบทำให้กองทุนประกันสังคมเสียผลประโยชน์ จำนวนผู้ประกันตนลดลง เพราะไม่มีสิทธิประโยชน์จูงใจให้จ่ายเงินประกันสังคมต่อ งบประมาณที่น้อยลงเป็นตัวสะท้อนว่า ผู้ประกันตนหยุดจ่ายสมทบทั้งที่จำนวนผู้ประกันตนเท่าเดิม มีการจัดทำโครงการที่ไม่ตรงกับความต้องการของแรงงานเป็นการใช้งบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพ โดยเสนอแนะให้รัฐบาลเลิกการค้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ให้ความชัดเจนเรื่องเพดานรายได้การจ่ายสมทบของผู้ประกันตนและนายจ้างเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน ใช้หลักการประกันสังคมถ้วนหน้า ให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบรวมทั้งบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างจริงจัง

นอกจากนี้แล้ว สมาชิกฯ อภิปรายเรียกร้องให้กรมบัญชีกลางดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างโปร่งใส มีคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยประกาศหลักเกณฑ์มาแล้ว 3 ฉบับใช้ระบบ E- bidding ในการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เกิดความสับสนในการซื้อแบบ ซื้อเอกสาร ออกหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร เสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก แต่ภาครัฐประหยัดงบประมาณได้ไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจากที่ผ่านมา มีข้อมูลรั่วไหล เช่น รายชื่อผู้ซื้อแบบ ซื้อเอกสารรั่ว ราคากลางที่เสนอรั่ว อย่างไรก็ตามใน ปี 2566 กรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนระบบ E - bidding จากการขายแบบขายเอกสารเป็น

แบบประกาศขึ้นหน้าเว็บไซต์ ทำให้ข้อมูลผู้รับแบบรับเอกสารราคาที่ไม่รู้ตัวเลข ทำให้มีการแข่งขัน  
อย่างเป็นธรรม มีการลดราคาร้อยละ 10 – 40 เรื่องนี้ก็ต้องขอขึ้นชมกรมบัญชีกลาง ขณะที่งบประมาณ  
ปี 2567 คาดว่าจะใช้ได้ประมาณเดือนพฤษภาคม จะทำให้รัฐประหยัดงบประมาณไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้าน  
บาท โดยไม่รวมท้องถิ่น ซึ่งเงินเหลือจ่ายส่วนนี้รัฐสามารถนำไปใช้ในส่วนอื่นที่จำเป็นได้อีกจำนวนมาก  
ขอฝากไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปรับปรุงระบบ  
E - bidding รูปแบบใหม่ ทำให้ข้อมูลไม่รู้ตัวเลข ทำให้ประเทศชาติประหยัดงบประมาณได้เป็น  
จำนวนมาก เนื่องจากระยะเวลาในการใช้งบประมาณมีเวลาเหลือ 5 เดือน หลังจากที่สภาฯ รับหลักการ  
วาระ 1 แล้ว ขอให้หน่วยงานที่ใช้งบประมาณในการลงทุนได้หาผู้รับจ้างรอไว้ จะช่วยให้ไม่ต้องเสียเวลา  
อีก 1-2 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมและรวดเร็วในการใช้งบประมาณเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ  
ควรมีการเตรียมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ขณะที่เรามีเจ้าหน้าที่พัสดุ มีความชำนาญ  
เชี่ยวชาญ และมีความพร้อมทำทุกขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แต่ยังมีหลักเกณฑ์  
การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการบางสาขาที่ทำให้รัฐสูญเสียงบประมาณเป็นจำนวนมาก คือ สาขางาน  
ก่อสร้างทางขั้นพิเศษ ที่มีผู้รับเหมาชั้นที่ 1 ร้องเรียนจำนวนมาก โดยการประกาศหลักเกณฑ์ของ  
กรมบัญชีกลาง สร้างเงื่อนไขกีดกันการเลื่อนชั้นของผู้รับเหมา ชั้น 1 ไปเป็นผู้รับเหมาชั้นพิเศษ  
โดยกำหนดเงื่อนไขต้องมีประสบการณ์รับงานในโครงการ 1 โครงการ มูลค่า 450 ล้านบาท  
แต่ในประกาศหลักเกณฑ์กำหนดให้ผู้รับเหมาชั้น 1 เข้าประมูลงานโครงการที่มีมูลค่าได้ไม่เกิน 500  
ล้านบาท เป็นการยากมากที่ผู้รับเหมาชั้น 1 จะประมูลงานที่มีมูลค่ามากกว่า 450 ล้านบาทได้ ทั้งนี้  
การเลื่อนชั้นผู้รับเหมาจากชั้นที่ 6 ไปถึงชั้นที่ 1 ใช้ผลงานเพียงกึ่งหนึ่งของสิทธิการประมูล ส่วนการเลื่อน  
ผู้รับเหมาชั้นที่ 1 เป็นผู้รับเหมาชั้นพิเศษ ต้องใช้ผลงาน 450 ล้านบาท ของสิทธิการประมูล  
ทำให้ไม่สามารถเลื่อนชั้นเป็นผู้รับเหมาชั้นพิเศษได้ เป็นหลักเกณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมา  
ชั้นพิเศษซึ่งมีไม่กี่รายหรือไม่ หากแก้ไขปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์ ของกรมบัญชีกลาง โดยปรับเงื่อนไข  
ผลงานให้สอดคล้องกับสัดส่วนของการเลื่อนชั้นของผู้รับเหมาชั้นอื่น จะทำให้ประเทศชาติประหยัด  
งบประมาณได้ปีละประมาณ 20,000 ล้านบาท จากผลประมูลงานที่ผ่านมาของผู้รับเหมาชั้น 1 และ  
ผู้รับเหมาชั้นพิเศษ ผู้รับเหมาชั้น 1 ประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ 20 โดยมีผู้ซื้อเอกสาร 20 - 30 ราย  
ขณะที่ผู้รับเหมาชั้นพิเศษประหยัดได้เพียงร้อยละ 0.5 มีผู้ซื้อแบบ 3 - 5 รายเท่านั้น ซึ่งในงบประมาณปี 2567  
วงเงินที่ผู้รับเหมาชั้น 1 มีสิทธิประมูลได้ในวงเงิน 300 - 600 ล้านบาท มีเพียง 10 โครงการ งบประมาณ  
5,390 ล้านบาท มี 67 ราย ไม่มีงบของกรมทางหลวงชนบท วงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท (ทล.50 +  
ทช. 11) มากถึง 61 โครงการ งบประมาณ 52,723 ล้านบาท มี 79 ราย อยากถามว่าเป็นการจัดแบบ  
แบบเหลิ้มล้า ไม่กระจายงบประมาณให้กับผู้รับเหมาชั้นอื่น ๆ หรือไม่ ฝากนายกฯ ได้กำชับ  
กรมบัญชีกลางให้แก้ไขหลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นผู้รับเหมาจากชั้น 1 เป็นผู้รับเหมาชั้นพิเศษ

โดยการแก้ผลงานจาก 450 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท ให้เกิดความเป็นธรรมและใช้งบประมาณให้เกิดความสุจริต เปิดเผย โปร่งใส อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ

ส่วนงบประมาณด้านการพัฒนาวงการกีฬาของประเทศ ยังไม่เห็นรายละเอียดในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ หากรัฐบาลไม่แก้วิกฤตศรัทธาในวงการกีฬา ด้วยการพัฒนากีฬาอาชีพ ไม่มีการจัดสรรงบประมาณให้ ย่อมจะทำให้วงการกีฬาไม่ได้รับการพัฒนา ไม่สามารถนำกีฬาไทยไปสู่สากลได้ทั้งในระดับซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ และโอลิมปิก ไม่เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้กับวงการกีฬาของประเทศ

การจัดสรรงบประมาณให้กับบุคลากรเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพจิตที่ขาดแคลน ควรเพิ่มบุคลากรด้านหน้าและสร้างแรงจูงใจ เพิ่มสิทธิประโยชน์ในการรับการรักษา เพิ่มบัญชียาหลักในการรักษาผู้ป่วยจิตเวช ให้ความสำคัญทุกปัญหาเท่ากัน โดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพจิตในวัยรุ่นและวัยทำงาน เพราะในทุกวันนี้ปัญหาการฆ่าตัวตาย และเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้น

สมาชิกฯ อภิปรายในประเด็นการลดลงของแรงขับเคลื่อนด้านการคลัง วางบด้านการลงทุนยังไม่ได้มีการนำมาใช้ สิ่งที่รัฐบาลจำเป็นต้องทำก็คือต้องใช้วิธีการอย่างรวดเร็วในการจัดการกับงบประมาณ โดยแก้ระเบียบบางประการเพื่อทำให้การใช้จ่ายงบประมาณสามารถบรรลุได้ในระยะเวลา 6 เดือน หากรัฐบาลสามารถเร่งการใช้จ่ายงบประมาณ 710,000 ล้านบาทเศษ ให้แล้วเสร็จภายใน 4 – 5 เดือนนี้ได้ เชื่อว่าจะเกิดการตื่นตัวทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ส่งผลให้การคาดการณ์ของสภาพพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติไม่คลาดเคลื่อนตัวเลขอาจจะขยายตัวมากขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้ สำหรับภาระหนี้สินภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจธุรกิจยังอยู่ในระดับสูง ปัญหาหนี้สินทั้งหมดที่เกิดขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากภาวะโควิด-19 ทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจมีปัญหาทั้งหมด สิ่งที่สำคัญก็คือที่ทำให้เกิดภาวะหนี้้นอกระบบมากคือ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ เพราะเป็นผู้จัดการเกี่ยวกับระบบเครดิตของลูกหนี้ทั่วประเทศ ซึ่งลูกหนี้ถูกแขวนชื่อไว้ 3 เดือน จึงทำให้ไม่สามารถกู้ในระบบได้ กระทรวงการคลังต้องทบทวนวิธีการขึ้นบัญชีดำกับประชาชนและภาคธุรกิจที่ต้องหันไปใช้เงินนอกระบบ มิเช่นนั้นแล้วกระทรวงมหาดไทยจะต้องใช้กำลังในการแก้ปัญหาหนี้้นอกระบบอย่างมาก เพราะบริษัทเครดิตแห่งชาติไล่ลูกหนี้ในระบบออกสู่นอกระบบ หากรัฐบาลเดินให้ถูกทางจะเป็นเรื่องที่ดีในการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบ ด้านสังคมและความมั่นคงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของยาเสพติด มีการปราบปรามยาเสพติดจำนวนมาก แต่ในเรือนจำมีนักโทษคดียาเสพติดเพิ่มมากขึ้น และมีผู้ติดยาเสพติดร้อยละ 70 รัฐบาลต้องแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องนำผู้เสพให้เป็นผู้ป่วย แต่การเขียนกฎหมายทำให้ระบบรักษาผู้ป่วยจากยาเสพติดยังไม่มี เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลต้องระดมความคิดเห็นระหว่างกระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหม ต้องหาวิธีทางแก้ไขปัญหานี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภัยคุกคามทางเศรษฐกิจ

ปัญหาด้านวิกฤตบุคลากรสาธารณสุข รัฐบาลมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤตสังคมผู้สูงวัยรวมถึงการถ่ายโอน รพ.สต. ไปอยู่กับท้องถิ่นหรือไม่ รวมถึงหากจัดงบประมาณเช่นนี้ บุคลากรทางด้านสุขภาพจะมีกำลังใจในการทำงานอยู่หรือไม่ ในส่วนของประเด็นลูกจ้างชั่วคราวที่รอบรรจุได้มีแนวทางเพื่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิตของลูกจ้างชั่วคราวอย่างไรบ้าง มีแต่เพียงการตั้งงบในการผลิตแพทย์แต่ไม่มีงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรในระบบสุขภาพอื่น เพราะขณะนี้บุคลากรทางการแพทย์ขาดแคลนจำนวนมากและควรมีค่าตอบแทนพิเศษเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ขาดแคลนอื่น ๆ นอกเหนือจากจังหวัดชายแดนใต้ ตลอดจนได้เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดงบประมาณสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในปีงบประมาณ 2568 ดังนี้ ควรผลิตบุคลากรสุขภาพตามคำขอให้เพียงพอและถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ให้สำเร็จกระจายอำนาจและงบประมาณให้กับท้องถิ่นอย่างแท้จริง และควรจัดงบประมาณให้งานดูแลสุขภาพนอกโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดแนวหน้าด้านสุขภาพในการช่วยสร้างเสริมสุขภาพสุขภาพและได้นักบริบาลอาชีพช่วยงานชีวภิบาลในชุมชนหากทำได้สำเร็จจะทำให้แพทย์ไม่ขาดคนไข้รอคิวไม่นานและพยาบาลมีไฟในการทำงานรวมทั้งต้องมีการพัฒนาอาสาสมัครหมู่บ้านให้เป็นแนวหน้าสุขภาพ เพิ่มจำนวนผู้ช่วยแพทย์ ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ นักจิตบำบัด

**นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม** ตอบชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมว่า รถเมล์และระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ต่างจังหวัด กระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญในทุกมิติไม่เพียงแต่ระบบรถไฟฟ้าเท่านั้น มีการทำงานอย่างครอบคลุมทุกมิติ ทั้งรถขนส่งมวลชนรัฐบาลมีการสนับสนุนโดยผ่านการอุดหนุนการบริการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าสู่บริการภาครัฐได้ การบริการเงินอุดหนุนสาธารณะเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยส่วนต่างค่าโดยสาร ขสมก. ในกรอบงบประมาณปี 2567 จะมีการใช้ระยะ 5 เดือน ตั้งแต่พฤษภาคม เป็นต้นไป ได้รับเงินอุดหนุนประมาณ 2,000 ล้านบาทในงวดแรก งวดที่สองจะได้รับ 600 กว่าล้านและงวดที่สามจะถูกบรรจุอยู่ในงบประมาณปี 2568 ส่วนการจัดซื้อรถไฟฟ้าเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงคมนาคม และนโยบายสำคัญของรัฐบาลเพื่อบริการสาธารณะให้กับประชาชนอยู่ในแผนฟื้นฟูของ ขสมก. มีการปรับเปลี่ยนรถเมล์ร้อนเป็นรถเมล์เย็นกว่า 1,520 คัน นอกจากนั้นจะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยกำกับดูแลทั้งระบบ GPS และกล้องวงจรปิด เพื่อดูในระบบขนส่งสาธารณะปัจจุบัน ขสมก. มีอยู่รถเมล์โดยจะให้เอกชนเข้ามาร่วมใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของอยู่ต่อรถ โดยเป็นระบบ Feeder ให้กับรถไฟฟ้าแต่ละสายต่อไป นอกจากนี้ การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในท้องถิ่น กระทรวงคมนาคมขอยืนยันว่าได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างของกฎหมายและให้ท้องถิ่นสามารถขอรับใบอนุญาตขอใบอนุญาตขนส่งสาธารณะได้ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และให้มีคณะกรรมการระดับท้องถิ่นเพื่อควบคุมเส้นทางการเดินรถ

และอัตราค่าโดยสาร ซึ่งระบบเหล่านี้จะเป็นมาตรฐานในการให้บริการ อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่า งบประมาณของกระทรวงคมนาคมจะมีการบริหารอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้

**นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง** ตอบชี้แจงว่า งบประมาณเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างหรือการประมูลงานนั้นถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ผ่านมาสักคมได้ตั้งข้อสงสัยกันมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนากันไปอย่างต่อเนื่อง โดยงบประมาณ ปี 2567 มีความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณมาพอสมควรแล้ว และหากดำเนินการได้จริงคงต้องใช้ระยะเวลาอีกหลายเดือน รัฐบาลจะพิจารณาว่าสิ่งใดที่จะสามารถดำเนินการควบคู่ไปกับการพิจารณางบประมาณฉบับนี้ได้โดยไม่ขัดต่อข้อกำหนด ในส่วนของเรื่องการเลื่อนชั้นประมูล เชื่อว่ามีนัยยะสำคัญในหลาย ๆ เรื่อง ซึ่งเห็นด้วยว่าการเลื่อนชั้นจากชั้นหนึ่งเป็นชั้นพิเศษอาจมีเหตุผลที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนบ้าง ไม่ใช่เพียงแค่จำนวนเงินที่เกี่ยวกับเนื้องานอย่างเดียว ในเรื่องทุนจดทะเบียนก็มีส่วนเช่นเดียวกัน ผลงานในอดีตก็ได้มีการฟ้องร้องซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องสำคัญและสังคมได้ให้ความสนใจกับเรื่องนี้ ซึ่งกรมบัญชีกลางจะต้องดำเนินการในเรื่องนี้ อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ขอน้อมรับคำแนะนำที่ได้รับไปดำเนินการ หากสิ่งใดที่มีความเหมาะสมและไม่ขัดต่อข้อกำหนดจะขอรับไปดำเนินการต่อไป ส่วนประเด็นการดูแลพี่น้องภาคใต้ นั้น เรื่องของความมั่นคงและความมั่งคั่ง เรื่องของการจ่ายเงิน และการใส่ใจต้องแยกจากกัน เรื่องงบประมาณคือ เรื่องของการใส่เงิน การทำงานงบประมาณไม่ได้นึกถึงว่าเป็นภาคใดได้เงินเท่าไร ให้เกียรติพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเท่าเทียมเสมอภาคไม่เคยกีดกันการแบ่งแยก นอกจากการจ่ายเงินแล้วเรายังใส่ใจตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรีลงภาคใต้ไปหลายครั้ง และชี้แจงหลายครั้งแล้ว โครงการสำคัญหลายโครงการอยู่ที่ภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการแลนด์บริดจ์ที่จะสร้างความเจริญอย่างมากมายให้กับพี่น้องประชาชนคนใต้ทั้งหมด การขยายสนามบินภูเก็ตหรืออันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลไม่ได้ทำให้จังหวัดภูเก็ตเจริญเพียงอย่างเดียว แต่จังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงาก็ได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกัน การจราจรระหว่างสนามบินไปในเมือง ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนใช้เวลา 1 ชั่วโมงครึ่งถึง 2 ชั่วโมง มีการสร้างถนนอ้อมเมืองเพื่อนำความเจริญไปสู่จังหวัดภูเก็ต มีการเจรจาเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรม การตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้การท่องเที่ยวระหว่างประเทศดีขึ้น พี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกิน มีใช้ มีเงินเยอะขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเรื่องของความมั่นคง ด้านความรุนแรงก็ลดจำนวนลงเมื่อมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้น เรื่องความมั่งคั่งก็เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลต้องนำความเจริญนำเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาและยกระดับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีเงินอยู่ในกระเป๋ามากยิ่งขึ้น ซึ่งเดือนหน้าตนจะลงไป 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อลงไปดูเรื่องเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั้งศิลปวัฒนธรรม และอาหารหลายๆ อย่างเชื่อว่าที่ภาคใต้มีของดีอยู่มาก หากรัฐบาลให้ความใส่ใจหลายอย่างจะถูกนำขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทำให้สิ่งดี ๆ เหล่านี้ นำเงินเข้าสู่ประเทศทำให้พี่น้องประชาชนภาคใต้มีกินมีใช้ขึ้นอีก สามารถสร้าง Value Add ให้สินค้าของภาคใต้ รวมถึงสนามบิน

ที่จังหวัดยะลา เพื่อให้เกิดความต้องการในการใช้สนามบินเพื่อให้มีสายการบินไปเปิดการบินในอนาคต โดยต้องเป็นเครื่องบินใบพัดเท่านั้น ตนมั่นใจว่าภายใน 4 ปีที่เป็นนายกรัฐมนตรีจะนำความมั่งคั่ง จะทำให้ชีวิตประชาชนมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวภาคใต้ทั้งหมดจะดีขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน ในนามรัฐบาลขอขอบคุณประธานสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกทุกท่านที่ได้ร่วมกันพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 แม้ว่าการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจะถูกจัดทำภายใต้ระยะเวลาเร่งด่วน แต่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการมุ่งให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นนโยบายครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจการเมืองสังคม ทั้งนโยบายระยะสั้นและระยะยาว ไฮไลท์สำคัญของงบประมาณฉบับนี้คือ 4 เพิ่ม 1 ลด เพิ่มที่หนึ่งคือ งบประมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน เพิ่มที่ 2 คือ เพิ่มเงินลงทุนเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน เพิ่มที่ 3 คือเงินคงคลังเพิ่มขึ้นจากการจ่ายเงินคืนเพื่อรักษาวินัยทางการเงินการคลัง และเพิ่มที่ 4 คือรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งมั่นใจว่าเราจะสามารถขยายฐานภาษีได้จากการจัดเก็บรายได้ให้เป็นธรรม และ 1 ลด คือรัฐบาลจะขาดดุลลดลงซึ่งเป็นการลงทุนทางการเงินที่คุ้มค่า มีอีกหลายนโยบายที่ได้แถลงไว้ไม่ว่าจะเป็นการเจรจา FTA การยกระดับวิชาของประเทศไทยไปจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่าการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยการยกเว้นวีซ่าเรื่องพวกนี้ไม่ใช้งบประมาณ เพียงแต่ต้องเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ปลดล็อคกฎระเบียบบางส่วน จะช่วยสร้างอิมแพ็คได้อย่างมหาศาลตนมั่นใจว่าแม้เราจะเหลือระยะเวลาในการใช้งบประมาณปี 2567 ไม่นานแต่รัฐบาลนี้จะใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพใช้อย่างรู้คุณค่าใช้อย่างมีเป้าหมายให้คุ้มกับเงินภาษีของประชาชนทุกบาททุกสตางค์สำหรับความเห็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ทุกท่านได้อภิปรายไว้ ขอฝากไปยังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณที่กำลังจะตั้งขึ้นนำไปประกอบการพิจารณาต่อไป

**นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์** ตอบชี้แจงว่า ขอขอบคุณที่สมาชิกฯ ที่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับประเด็นของเด็กเล็กและเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด - เด็ก 6 ปี ในปีที่ผ่านมาเราได้ของงบประมาณเด็กแรกเกิด - 6 ปี ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 4,060,000 กว่าคน ในความจริงแล้วอยากให้ได้รับกันอย่างถ้วนหน้า แต่ได้มีการของงบประมาณไป 4,060,000 กว่าคนตามตัวเลขจริง แต่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรนั้นอยู่บนพื้นฐานของผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปี เบื้องต้นเสนอไปว่าอยากจะทำให้ได้รับทั้ง 4,000,000 กว่าคน แต่ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณทำให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรให้ผู้เดือดร้อนและมีความจำเป็นจริงก่อน คือครอบครัวของผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อปี มีอยู่ทั้งหมดประมาณ 2,556,000 กว่าราย คิดเป็นเงินประมาณ 16,000 กว่าล้านบาท ในแต่ละปีจะของงบประมาณเต็มจำนวนทุกปี แต่เห็นใจสำนักงบประมาณเช่นกันที่ได้มีการพิจารณาจัดสรรได้ให้เฉพาะในส่วนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน แต่ขอยืนยันว่าครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาทนั้นก็จะได้เงินสนับสนุนครบทุกครอบครัว และถ้าหากมีรายได้เกิน 100,000 บาท หากมีงบประมาณเพียงพอหรือมีโอกาสก็จะดำเนินการจัดสรรให้

อย่างเต็มที่ถ้วนหน้า อย่างที่สมาชิกฯ ได้ให้ข้อสังเกตว่า เป็นสิทธิของคนไทยทุกคนที่พึงจะได้รับการดูแลจากภาครัฐ ในส่วนของค่าอาหารกลางวันที่มีการตั้งข้อสังเกตนั้น ขอชี้แจงว่า ช่วงสามเดือนที่ผ่านมาได้ขอให้ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนประสานงานกับทางกรมบัญชีกลางในเบื้องต้น ขอขึ้นราคาค่าอาหารของเด็กที่อยู่ในการดูแลของกระทรวงฯ ไม่ว่าจะเป็นเด็กแรกเกิดถึงสองปีหรือเด็กสามถึงหกปี ในสถานสงเคราะห์หรือสถานสงเคราะห์ รวมถึงสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม ในเบื้องต้นในปี 2567 ได้เพิ่มงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กบ้างแล้ว และในปี 2568 เป็นต้นไปจะพยายามของบประมาณให้เพิ่มมากขึ้น ประเด็นต่อมาเรื่องผู้สูงอายุได้มีสมาชิกฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าควรปรับจากการจัดสรรแบบขั้นบันไดเป็นรายละเอียด 1,000 หรือ 3,000 บาทถ้วนหน้า ขอเรียนว่าปัจจุบันประเทศไทยของเรามีผู้สูงอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป 13,000,000 กว่าคน ถ้าคิดเป็นร้อยละก็คือ 20.2 ทำให้วันนี้ประเทศไทยของเราเป็นสังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้ว อีกไม่นานถ้ายังเป็นเช่นนี้อยู่ และอัตราการเกิดของเด็กใหม่ยังน้อยอยู่ก็จะปรับเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด ซึ่งจากผู้สูงอายุ 13,000,000 คนเรามีการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ 10,600,000 คน คิดเป็นเงินกว่า 84,000 กว่าล้านบาท ถ้าหากว่าใน ปี 67 เรามีการปรับจากขั้นบันไดแบบเดิมเป็น 1,000 บาท ตามที่สมาชิกฯ ได้ตั้งข้อสังเกตขึ้นมาจะต้องใช้เงินจาก 84,000,000,000 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 120,000,000,000 กว่าล้านบาท และถ้าหากเพิ่มเป็น 3,000 บาทจะต้องใช้จำนวนมาก อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุขณะนี้ในปี 2570 จะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอีก และจะทำให้มีคนรับเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจาก 10,600,000 เป็น 14,600,000 กว่าคน งบประมาณปี 2567 เราเข้ามาแล้วกว่า 600,000 กว่าล้าน ถ้าหากว่าจะต้องเพิ่มเงินงบประมาณสำหรับผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอีกจะต้องกู้เพิ่มขึ้นอีกเกือบ 1,000,000 ล้านบาท เพราะฉะนั้นมีความเห็นใจทั้งทางสำนักงบประมาณและผู้สูงอายุเช่นเดียวกัน กระทรวงฯ ได้มองเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุตอนต้นและตอนกลาง ซึ่งถือเป็นผู้ที่ยังมีศักยภาพอยู่ จะดำเนินการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีกิจกรรม เพื่อให้มีรายได้มากขึ้น และทำให้ผู้สูงอายุไม่กลายเป็นผู้ป่วยติดบ้านและติดเตียง เพื่อประหยัดในค่าใช้จ่ายในที่สุด นี่คือนโยบายหนึ่งในการดำเนินงานของกระทรวงฯ นอกจากนั้นเองในเรื่องการเงินค่าจ้างงานศพของผู้สูงอายุที่ยังค้างจ่ายที่บอกว่าจากงานศพวันนี้จ่ายในปีหน้ามีความเห็นใจเป็นอย่างมาก เพราะการประมาณการตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ส่งไปยังสำนักงบประมาณ และตัวเลขงบประมาณที่ได้รับกลับมายังไม่ค่อยสอดคล้องกัน ซึ่งก็มีความเห็นใจทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตามจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม หัวใจสำคัญของเงินจำนวนนี้คือ ให้ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตไปนั้นได้รับการจัดพิธีศพได้อย่างสมศักดิ์ศรีและทรงคุณค่าตามที่สังคมไทยควรจะดำเนินการ หากได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจะจัดให้มีการได้เบี้ยยังชีพได้อย่างรวดเร็ว กรณีเงินสนับสนุนกลุ่มเปราะบาง เป็นภารกิจของกระทรวงฯ ไม่ใช่สังคมสงเคราะห์ เพราะคนกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบางถือเป็นผู้มีศักยภาพ เราจะมีการลงนาม MOU กับสถานศึกษาให้มาเพิ่มทักษะทั้งประเทศให้ทุกคนมีอาชีพ มีรายได้ ดูแลตัวเองได้ ส่วนประเด็นเรื่องการเคหะแห่งชาติมีบ้านที่อยู่อาศัยที่มีค่าเช่าต่ำกว่า 3 พันบาทหรือไม่นั้น ขอชี้แจงว่าเรามีบ้าน ซึ่งมีผู้ที่ต้องการให้เช่า

เริ่มตั้งแต่ราคา 1,200 บาทขึ้นไป แม้ในบริเวณที่ดินที่มีราคาแพง ก็มีให้บริหารพี่น้องประชาชน ขณะที่มิ  
ข้อสงสัยว่าในสวนการเคหะแห่งชาติ มีกำไร 7 พันล้านบาท ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นกำไร  
7 พันล้านบาทจริง แต่เป็นกำไรทางบัญชี ตัวเงินจริงการเคหะฯ ยังคงขาดทุนอยู่มาก

**พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ** ตอบชี้แจง  
ประเด็นเกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการว่า ประเด็นที่สมาชิกได้แสดงความเป็นห่วงและต้องการ  
ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งดำเนินการปรับปรุงพัฒนาทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก การแก้ไขปัญหา  
หนี้สินครู การพัฒนากำลังพลสายอาชีวศึกษา การสร้างโอกาส และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
การสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษา การสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน เป็นต้น ล้วนเป็น  
เรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกิดมาก่อนที่รัฐบาลนี้จะเข้ามาบริหาร แต่อย่างไรก็ตาม ต้องขอขอบคุณ  
ประเด็นความห่วงใยและข้อเสนอแนะจากสมาชิกทุกท่าน งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับ  
จัดสรร 5 ปีย้อนหลัง มีแนวโน้มลดลงแต่ในปีที่รัฐบาลได้ปรับเพิ่มงบประมาณขึ้นมาร้อยละ 0.31  
เมื่อดูโครงสร้างงบประมาณจะเห็นว่า งบประมาณส่วนใหญ่จะอยู่ที่งบบุคลากร ร้อยละ 61.58  
และงบเงินอุดหนุน ร้อยละ 27.59 งบประมาณที่เกี่ยวกับงบดำเนินงาน ร้อยละ 3.08 และงบลงทุน  
เป็นบางส่วน ร้อยละ 3.83 ต้องยอมรับว่า งบด้านการดำเนินงานอยู่ในสัดส่วนที่น้อย ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็น  
ความท้าทายด้านการศึกษาไทยในปัจจุบันปัจจุบันที่จะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นการสร้าง  
ความเสมอภาคทางการศึกษา และผลคะแนน PISA ในปี 2022 ในระดับนานาชาติที่ลดลง รวมถึง  
ทักษะความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ลดลง ตลอดจนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนมาก  
เมื่อเทียบกับอัตราการเกิดของประชากรที่น้อยลง จำนวนครูที่ไม่ครบชั้น รวมถึงสวัสดิภาพ สวัสดิการ  
ของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่เพียงพอ งบประมาณอาหารกลางวัน อาหารเสริม และนม  
ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่มีอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีเด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษา  
เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจโครงการอาชีวะเรียนฟรี มีอาชีพ ยังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ และที่สำคัญคือ  
ความคาดหวังของสังคมต่อการศึกษาไทยที่เป็นประเด็นหลักที่รัฐบาลนำมาเป็นแนวคิดในการคำนวณ  
งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติการศึกษาจากความท้าทาย และกรอบของงบประมาณ  
กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการจัดทำงบประมาณตามขั้นตอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณแต่ไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามสร้างโอกาส และความเท่าเทียมการศึกษา  
โดยนำเทคโนโลยีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเข้ามาช่วยในการลด  
ข้อจำกัดด้านงบประมาณ เพื่อให้ผู้เรียนที่มีความแตกต่างทางด้านรายได้ของผู้ปกครอง และสภาพที่อยู่  
อาศัยที่อยู่ห่างไกล กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนด นโยบายเรียนดีมีความสุขเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา  
โดยจะจัดทำแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบผสมผสานกับการเรียนการสอนแบบเดิม การเรียนการสอนแบบ  
ผสมผสานเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงเนื้อหาสาระการศึกษาการศึกษาที่มีคุณภาพ ตลอดจนพัฒนาระบบ  
การศึกษาการสะสมหน่วยกิตการเรียนรู้ และตั้งใจที่จะนำระบบสอบเทียบกลับมาใช้อีกครั้ง



เพราะทราบดีว่าภาระหนี้สินครัวเรือนที่เกิดขึ้นจากการส่งบุตรหลานเข้าเรียน ดังนั้น ผู้เรียนที่ไม่ต้องการเสียเวลาเรียนในระบบต้องสามารถสอบเทียบได้ ปัจจุบันผู้เรียนบางส่วนสามารถเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการศึกษาต่อโดยไม่ต้องเสียเวลาในการเรียนในระบบการศึกษาปกติ โดยเฉพาะผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ สามารถนำเวลาที่เหลือไปเลือกเรียนตามความสนใจหรือความถนัดของตนเอง มีการจัดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อ Upskill Reskill และ Newskill ทักษะแรงงาน สร้างทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต สามารถขอรับรองมาตรฐานอาชีพได้ในระหว่างที่กำลังศึกษา เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างการเรียนรู้ควบคู่กับการทำงานไปพร้อมกัน นโยบายการศึกษาที่รัฐบาลกำหนดจะช่วยสร้างโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกช่วงวัย กระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้นโยบายดังกล่าวสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

**นายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ** ตอบชี้แจงประเด็นโรงเรียนขนาดเล็กกว่า การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในแต่ละชุมชน แต่ภายใต้การบริหารงานของนายกรัฐมนตรีนโยบายและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนขนาดเล็กอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สพฐ. การบริหารจัดการในโรงเรียนขนาดเล็กต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพราะเทคโนโลยีจะเป็นส่วนสำคัญที่จะแก้ปัญหา และสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับเยาวชนนักเรียนไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัด ทุกคนจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาวิชาการที่เหมือนกันเป็นสิ่งที่การจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้ได้คำนึงถึง สำหรับความห่วงใยในเรื่องการลดภาระครู วันนี้ครูต้องแบกภาระในการสอนนักเรียน และต้องทำงานธุรการด้วย ทางกระทรวงฯ ทราบถึงปัญหานี้เป็นอย่างดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินการของงบประมาณ โดยของบกลางเพื่อเสนอให้นำนักการภารโรงคืนสู่โรงเรียนที่ขาดนักการภารโรง 12,000 กว่าตำแหน่ง จะทำให้ครูมีเวลาสอนในห้องเรียนมากขึ้น คืนครูให้กับเด็กนักเรียน ด้านธุรการทางกระทรวงศึกษาธิการได้แก้ปัญหา โดยให้ใช้ครูธุรการร่วมกันในโรงเรียนเล็ก ๆ เป็นการแก้ปัญหาในเรื่องไขว่ของงบประมาณที่มีจำกัด และการสนับสนุนเรื่องอาหารกลางวัน ไม่ว่าจะเป็เด็กในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในโรงเรียน ขยายโอกาสที่เงินอุดหนุนอาหารกลางวันเช่นเดียวกับเด็กประถมศึกษา ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ทำเรื่องเพื่อขอให้เด็กในโรงเรียนขยายโอกาสในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้รับการอุดหนุนอาหารกลางวันให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาสนับสนุนค่าเดินทางในโรงเรียนควบรวมที่อยู่ในเขตรับผิดชอบที่ต้องมาสอนอีกโรงเรียนด้วย ทางกระทรวงได้ตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วเพื่อพิจารณาเงินอุดหนุนใหม่ในอัตราใหม่ที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจในปัจจุบัน

**นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี** ตอบชี้แจงประเด็นน้ำท่วมภาคใต้ ว่าลมเย็นจากประเทศจีนปกคลุมถึงประเทศไทย ผ่านอ่าวไทยและหอบเอาความชื้นในอ่าวไทยมาทำให้เกิดฝนตกหนักในภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 21 - 24 ธันวาคมที่ผ่านมา กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้ตั้งศูนย์ส่วนหน้ามาตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่สำนักงาน ศอ.บต.จังหวัดยะลาและนายกรัฐมนตรียังได้ลง

พื้นที่ตรวจเยี่ยมเมื่อวันที่ 26 ธันวาคมที่ผ่านมา มีการตั้งศูนย์พักพิงให้กับประชาชนที่อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส และในวันที่ 28 พฤศจิกายนตนได้เดินทางเข้าตรวจพื้นที่ใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดยะลา และปัตตานี รวมทั้งพบปะพี่น้องประชาชนเพื่อเตรียมการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ 28 พ.ย. ช่วงเช้าได้อนุมัติดูยังชีพ 53,810 ชุด วงเงิน 37 ล้านบาทเศษ เพื่อเยียวยาผู้เสียหาย ผู้เสียชีวิต จำนวน 14 รายเป็นเงิน 540,900 บาท ในส่วนของจังหวัดนราธิวาสมีผู้เสียชีวิตที่ได้ดำเนินการช่วยเหลือไปแล้ว 10 ราย รวมเป็นเงิน 386,000 เศษ จังหวัดยะลา มีผู้เสียชีวิต 4 ราย ช่วยเหลือแล้วทั้งหมด 4 ราย รวมเป็นเงิน 118,800 บาท จังหวัดปัตตานีมีผู้เสียชีวิต 3 ราย ยังช่วยเหลืออยู่ในระหว่างการรวบรวมเอกสารเงินที่ช่วยเหลือนั้นอาจยังไม่มากเท่าใด เพราะเป็นการใช้เงินกองทุนผู้ประสบภัย ไม่ใช่เงินจากภาครัฐโดยตรง กองทุนที่ไม่อยู่ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรี สำนักงานฯ ใช้ในการเยียวยาต่าง ๆ ดังนั้น นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 ให้ตั้งศูนย์ฯ ดำเนินการ โดยมอบหมายให้ ศอ.บต. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งหลายตั้งศูนย์บริการรวมใจช่วยเหลืออุทกภัย ภาคได้จำนวน 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ ราชทัณฑ์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คณะกรรมการอาชีวศึกษา เพื่อช่วยเหลือบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ส่วนที่สอง กระทรวงกลาโหม ช่วยเหลือประสานงานให้กับพี่น้องประชาชนและติดตามความเสียหาย ในวันที่รัฐบาลได้ประสานงานกับพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ ใน 5 จังหวัด ได้แก่ สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส พี่น้องประชาชนกว่า 121,582 ครัวเรือน ประชาชนรวมทั้งหมด 5 อำเภอกว่า 466,135 คน ถนนอาคาร ชำรุด 149 สาย คอสะพานชำรุด 13 แห่ง รัฐบาลได้มีการเตรียมการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน อย่างเต็มที่ หลังจากพิจารณางบประมาณเสร็จแล้วจะได้ดำเนินการต่อไป

**นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน** ตอบชี้แจงว่า ได้รับงบประมาณทั้งหมด 61,000 กว่าล้านบาททั้งหมดเป็นไปตามที่สมาชิกได้อภิปราย อย่างไรก็ตาม ต้องขอขอบคุณสมาชิกที่ได้ติดตามเรื่องของงบประมาณของกระทรวงแรงงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ดีในหลายเรื่อง ตนจะนำข้อเสนอแนะที่ได้แนะนำทั้งหมดไปปรับและหารือกับข้าราชการในกระทรวงแรงงาน เพื่อจะนำมาใช้และพัฒนาให้ทันสมัยตามที่สมาชิกให้ข้อคิดเห็น อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของ ค่าแรงขั้นต่ำที่สมาชิกฯ ให้ข้อสังเกตว่ามีการพิจารณาเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำน้อยเกินไป ตนก็ได้กราบเรียน นายกรัฐมนตรีแล้วว่า คณะกรรมการไตรภาคีได้มีการประชุมและลงมติสองครั้ง ครั้งแรกตนได้ตั้งข้อสังเกตว่าไม่เห็นด้วยกับการที่นำข้อมูลในปี 2563 – 2564 ซึ่งเป็นปีที่ทั้งโลกประสบกับภาวะของวิกฤตโควิด-19 ซึ่งแน่นอนอัตราค่าเงินเพื่อติดลบ เศรษฐกิจล่มสลาย ตนได้ทำการคัดค้านและได้มีการประชุมครั้งที่สอง คณะกรรมการไตรภาคีมีมติเช่นเคย ตนจึงต้องนำมติเข้าเสนอในคณะรัฐมนตรีตลอดจนได้หารือกับปลัดกระทรวงแรงงานว่า ในกรณีลักษณะเช่นนี้จะเป็นการประกาศและพิจารณาแบบเป็นรายจังหวัดเป็นการพิจารณาแบบเกาล้ำสมัยควรพิจารณาลงลึกไปถึงระดับชุมชน ขณะนี้ประเทศไทยหลายสิ่งหลายอย่างมีความทันสมัยมากกว่า จึงมีความจำเป็นที่จะต้องหารือร่วมกันอีกครั้ง ในวันที่ 17

มกราคม 2567 ว่าจะดำเนินการอย่างไร และจะมีแนวทางในการพิจารณาอย่างไร เพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายต่อไป กระทรวงแรงงานได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับกระทรวงอื่น ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานให้ดีขึ้นต่อไป พร้อมทั้งจะพยายามปรับอัตราค่าแรงและเงินประกันสังคมให้ดีกว่าเดิม

**นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม** ตอบชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมว่า ประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนน ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นเรื่องใหญ่และสะสมมาตั้งแต่อดีตมีหลายมิติที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การออกแบบถนน การจัดระเบียบการใช้ถนน และยานพาหนะ ผู้ขับขี่ที่มีทั้งประสบการณ์ความเชี่ยวชาญความพร้อมในการขับขี่สภาพร่างกายของผู้ขับขี่ แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากแต่กระทรวงคมนาคมไม่เคยละเลยมีความพยายามและมีแผนปฏิบัติการที่จะปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่มีมาอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ทั้งในเชิงป้องกันและเชิงแก้ไข ตั้งแต่มารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นเวลา 4 เดือนได้กำกับและใส่ใจติดตามแผนป้องกันและแผนปฏิบัติการของทุกหน่วยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในทุกมิติ แต่เนื่องจากเวลามีจำกัด ขอยกตัวอย่างสิ่งที่กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทุ่มเทสรรพกำลังใส่ใจรายละเอียดการปฏิบัติ รวมถึงประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานนอกกระทรวงอย่างเต็มที่ โดยตั้งเป้าที่จะลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างจริงจัง ซึ่งผลเป็นที่ประจักษ์ ตัวเลขผู้เสียชีวิตมีจำนวนลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญบนถนนทุกเส้นทางที่กระทรวงคมนาคมรับผิดชอบ ทั้งการเดินทางช่วงขาไประหว่างวันที่ 29 - 31 ธันวาคม 2566 และการเดินทางช่วงขากลับจากภูมิลำเนา ระหว่างวันที่ 1 - 4 มกราคม 2567 เป็นผลจากความใส่ใจด้านความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างต่อเนื่อง แม้จำนวนตัวเลขผู้เสียชีวิตเพียงแค่นี้คนก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น เพราะเข้าใจถึงความสำคัญของชีวิตพี่น้องประชาชนทุกชีวิตว่ามีค่าต่อครอบครัวและสังคม ดังนั้น จึงไม่ต้องการให้มีการสูญเสียเลยแม้แต่หนึ่งคน แต่ทุกท่านก็ทราบดีว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลายในการดำเนินการให้สำเร็จตามเป้าหมาย จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชน ที่ใช้รถใช้ถนนจากตัวเลขสถิติ พบว่าปัจจัยสาเหตุหลักที่สร้างความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางท้องถนนเกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่การขับเร็วเกินกฎหมายกำหนด การเมาแล้วขับการฝ่าฝืนไม่เคารพกฎจราจร การขับซึ่มอเตอร์ไซค์โดยไม่สวมหมวกกันน็อค ไม่เคารพกฎจราจรและขับซึ่มอเตอร์ไซค์ส่วนช่องทางจราจร ปัจจัยสำคัญที่ต้องวิงวอนขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ที่จะช่วยกันยานพาหนะบนท้องถนนด้วยความปลอดภัยโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ ในส่วนของภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมทุกหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้องมีแผนการดำเนินการในมิติต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเชิงป้องกันและเชิงแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นมิติสภาพการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานทางถนน กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทดำเนินการแก้ไขปัญหาคุดเสี้ยนปัญหาไฟฟ้าและแสงสว่าง การปรับรูปแบบถนน

ให้ปลอดภัย เช่น โครงข่ายมอเตอร์เวย์เพื่อแยกรถที่มีความเร็วต่างกันออกจากกัน ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ ในเรื่องของยานพาหนะกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการบริการตรวจสภาพยานพาหนะล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง ตั้งจุดตรวจสอบรถมิตีของผู้ขับขี่ ในเรื่องของประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการขับขี่ความพร้อมในการขับขี่สภาพร่างกายของผู้ขับขี่ครอบคลุมทั้งรถเก๋ง รถปิกอัพ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก และรถโดยสารสาธารณะ ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการอบรมผู้ขับขี่เพื่อเพิ่มความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ก่อนออกใบอนุญาตขับขี่ มีการออกมาตรการป้องกันอุบัติเหตุด้วยการตัดคะแนนกรณีขับขี่ด้วยความประมาทไม่เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งมีโทษถึงขั้นยึดใบขับขี่ อบรมนักเรียนตามโรงเรียนในการใช้จักรยานยนต์อย่างถูกต้อง ทั้งหมดนี้จะได้เห็นว่ากระทรวงคมนาคมมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ปล่อยปะละเลยเรื่องความปลอดภัยบนถนน มีแต่เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน ขอยืนยันกับทุกท่านว่าตลอดระยะเวลาที่รับผิดชอบบริหารงานในกระทรวงคมนาคมจะเน้นย้ำตามนโยบายที่เคยให้ไว้โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนทุกมิติทั้งถนน ทางน้ำ และอากาศ โดยใช้ความพยายามบริหารทุกทรัพยากรภายใต้ข้อจำกัดต่าง ๆ เพื่อให้ภารกิจเกิดผลสำเร็จตามนโยบายดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม

**นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม** ตอบชี้แจงถึงภาพรวมการดำเนินการการพัฒนาการก่อสร้างรถไฟทางคู่ทั่วประเทศ ผลักดันอนุมัติทางคู่ระยะที่สองภายในปี 2566-2570 ใช้งบประมาณรวม 275,000 กว่าล้านบาท รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ 1,479 กิโลเมตร ประกอบด้วย 1. ขอนแก่นถึงหนองคาย 2. ชุมทางหาดใหญ่ถึงปาดังเบซาร์ 3. ปากน้ำโพถึงเด่นชัย 4. ชุมทางถนนจรัลถึงอุบลราชธานี 5. ชุมพรถึงสุราษฎร์ธานี 6. สุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่ถึงสงขลา และ 7. เด่นชัยถึงเชียงใหม่ ขอยืนยันว่าการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลได้กระจายตัว ส่วนใหญ่จะแล้วเสร็จในปี 2570 จะถูกนำเสนอเข้าสู่ครม. และในปี 2568 จะของบประมาณในการเวนคืนที่ดิน เพื่อดำเนินการก่อสร้างต่อไป นอกจากนี้ จังหวัดชายแดนภาคใต้จะดำเนินการศึกษาและออกแบบในปี 2568 พร้อมกันนี้ขอยืนยันว่าระบบรางจะได้รับการพัฒนาต่อเนื่องต่อไปอย่างแน่นอน

**นายชลงาน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข** ตอบชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขว่า กระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรงบประมาณ 319,594.75 ล้านบาท มีหน่วยรับงบประมาณของกระทรวงทั้งหมด 6 หน่วยรับงบประมาณ เป็นหน่วยงานระดับกรมจำนวน 9 กรม สถาบันการศึกษาที่ใช้คำว่าสถาบันพระบรมราชชนก 1 หน่วยงาน หน่วยงานที่อยู่ในกำกับของกระทรวง 4 หน่วยงาน และเป็นหน่วยงานองค์การ (มหาชน) 2 หน่วยงาน หน่วยงานระดับกรม และระดับกำกับมีกองทุน เช่น กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อยู่ในกรม และหน่วยงานในกำกับโดยรวม คือมี 16 หน่วยรับงบประมาณ ในการขอรับค่าของบประมาณที่อยู่ในเอกสารงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขในปี

มีเม็ดเงินเพิ่มขึ้นทั้งหมด 23,932.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.09 ซึ่งมากกว่ากระทรวงกลาโหม เม็ดเงินที่เพิ่มขึ้นตรงนี้ที่เห็นชัดเจนที่สุดคือ เพิ่มในส่วนที่เป็นรายการในการปฏิบัติหน้าที่ของพี่น้อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจากเดิมที่ได้รับค่าปฏิบัติการเดือนละ 1,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาเห็นชอบให้เดือนละ 2,000 บาท อีกส่วนที่เพิ่มขึ้นคือในสัดส่วนของอัตรา เหมายจ่ายรายหัวซึ่งเป็นงบที่จัดสรรให้กับพี่น้องประชาชน ในการจัดสรรงบประมาณปี 2567 จัดสรรให้ สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมิติของการดูแลสุขภาพ มุ่งตอบปัญหา 3 เรื่องใหญ่ คือ การแก้ปัญหาเชิงระบบ การวางรากฐานวางระบบ และกระทรวง สาธารณสุขประกาศตัวเองว่าจะเป็นกระทรวงที่สร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศ เพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้อง ประชาชนนั้น หมายความว่า คนไทยมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาและมิติเชิง สังคมทั้ง 4 มิติตรงนี้จะเป็เป้าหมายสูงสุดในมิติเชิงสุขภาพการตอบโจทย์ งบประมาณที่จัดตั้งรองรับ เรื่องของการจัดบริการ ซึ่งครอบคลุมทั้งการบริการและส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาวะเพื่อทำให้เกิดสุขภาพที่ดี งบประมาณที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดรับกับนโยบายใหม่ซึ่งไม่เคยมี แผนงานเดิมอยู่ได้จัดสรรงบประมาณรองรับไว้ทั้งหมด 6,273.2804 ล้านบาท ใน 13 ประเด็น 10 quick win เป็นงบประมาณที่จัดรองรับค่าบริการทางการแพทย์ใช้คำว่าเหมาจ่ายรายหัวซึ่งรวมเงินเดือนด้วย 1,184 ล้านบาทเศษ และเป็นงบประมาณที่จัดรองรับนโยบายค่าบริการทางการแพทย์ที่ใช้คำว่านอก เหมายจ่ายรายหัว เช่น ค่าบริการสุขภาพผู้ HIV ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังเม็ดเงินตรงนี้รองรับไว้ที่ 4,388.7095 ล้านบาท ค่าดูแลพี่น้องประชาชน ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม สำหรับการบริการปฐมภูมิ 1,116 ล้าน บาทเศษ เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 39,000,000 เศษ เป็นเงินที่ใช้ใน การดูแลสุขภาพเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค 1,306 ล้านบาทเศษ สิ่งเหล่านี้เป็นเงินที่รองรับ นโยบายใหม่ บางรายการ บางนโยบายที่ประกาศเป็นนโยบายของกระทรวงและได้ดำเนินการ ไปในปีงบประมาณ 2567 ใช้งบประมาณไปพลางก่อน ทำให้ดำเนินการไปได้ส่วนหนึ่งเพราะใน นโยบายนั้นลักษณะแผนงานโครงการเป็นแนวเดียวและทิศทางเดียวกับแผนงานโครงการที่มีอยู่แล้ว เช่นกัน เช่น ดูแลมะเร็ง นโยบายมะเร็งครบวงจร ซึ่งเป็นนโยบาย quick win จึงไม่เห็นในงบปี 67 หลายนโยบายที่สำเร็จไปแล้วใช้นโยบายไปพลางก่อน เม็ดเงินที่ใช้ในการลงทุนของกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง และต้องยอมรับว่าไม่เพียงพอที่จะรองรับ ความต้องการของทุกคน ในสัดส่วนที่ลดลงกระทบต่อการจัดบริการดูแลพี่น้องประชาชนพอสมควร แต่กระทรวงสาธารณสุขโชคดีที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เงินนอกงบประมาณได้บางส่วนเพื่อเข้ามาดูแลพี่น้อง ประชาชน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและจิตเวชเป็นงานสำคัญระดับชาติและเป็นแนวโน้มใหม่ ที่เกิดขึ้นกับประชาชนคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้รับผลกระทบเยอะมาก เป็นนโยบาย quick win ที่ต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 100 วัน โดยได้นำ 5 ภาควิชาครีเอทีฟมาให้นโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้บัญชาการหรือผู้บังคับการจังหวัดทหารบก

ฝ่ายทหารที่ดูแลความมั่นคงในจังหวัดนั้น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และตัวแทนท้องถิ่นคือ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้ทำงานในพื้นที่ในการป้องกันปราบปรามบำบัดรักษาฟื้นฟู ยาเสพติดให้เห็นผลอย่างชัดเจน และมีการติดตามทุกสัปดาห์ กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบงานหลัก คือ การบำบัดรักษาฟื้นฟู แบ่งระดับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็น 4 ระดับเพื่อเข้าสู่การบำบัดรักษาฟื้นฟู โดยผ่านกระบวนการผ่าน 5 ภาคีเครือข่าย การดูแลบำบัดรักษาฟื้นฟูจะเป็นไปตามลักษณะผู้ป่วย ที่คัดกรองและแยกออกมา กลุ่มที่หนึ่ง กลุ่มสีเขียว ซึ่งมีเยอะที่สุดสันนิษฐานว่ามีประมาณ 1,000,000 คน ในขณะนี้กลุ่มนี้เป็นผู้เสพที่ไม่มีอาการ กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มที่เสพแล้วมีอาการ กลุ่มนี้ ให้สีเหลือง กลุ่มต่อไปสีส้มคือ มีอาการหนักขึ้น และกลุ่มที่รุนแรงที่สุดมีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อสังคม คือ สีแดง กลุ่มสีเหลืองสีส้มสีแดงหากเจอจะเข้าสถานบำบัดที่เป็นสถานพยาบาล เพราะต้องใช้การรักษาทางการแพทย์ โดยมีมีนิติคุณลักษณะกระจายทั่วทุกจังหวัดเพื่อรองรับดูแลบำบัดรักษาคนกลุ่มนี้ กลุ่มสีเขียวตามกฎหมายใหม่ใช้ชุมชนเป็นฐานในการบำบัดที่เรียกว่า CBTS ขณะนี้เริ่มดำเนินการโดยมีชุมชนต้นแบบที่จะทำเรื่องนี้ สำหรับเรื่องยาในผู้ป่วยกลุ่มจิตเวช ยอมรับว่ามีปัญหาจริง ได้รับเรื่องและดำเนินการแล้วโดยจะนำยาที่จำเป็นผลักดันเข้าสู่คณะกรรมการยาแห่งชาติเพื่อให้เป็นยาในบัญชีหลัก เพื่อจะได้เบิกจ่ายได้ แต่ช่วงที่ต้องรอได้กำชับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้กลไกการบริหารจัดการเพื่อให้ยากับผู้ที่ปฏิเสธการกินยา เพื่อไม่ให้มีอาการที่เป็นอันตรายต่อสังคม ด้านบุคลากรทางสาธารณสุข ขวัญกำลังใจและค่าตอบแทนต่าง ๆ เป็นนโยบายเร่งรัดของกระทรวงเช่นกัน ต้องการให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทำงานอย่างมีความสุข เพื่อให้มีความสุขกับพี่น้องประชาชนได้ดูแลในทุกมิติ ทั้งภาระงาน ภาระความเป็นอยู่ ค่าตอบแทนสวัสดิภาพ สวัสดิการความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น พี่น้องชาวสาธารณสุข 500,000 คน เข้าโครงการสร้างความเข้มแข็งทางการเงินกับธนาคารออมสิน ซึ่งทำสัญญาไปเรียบร้อยแล้วและดำเนินการไปแล้ว แก่ภาระหนี้ หนี้สวัสดิการต่าง ๆ แก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย แก้ปัญหาหนี้สินนอกระบบให้การบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งต่าง ๆ ที่มีอยู่พยายามดำเนินการ ยกตัวอย่างพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ แนวทางการผลิตบุคลากรที่จะมารองรับมีสถาบันบำรุงราษฎร์ชนก อัตรการผลิตภายใน 10 ปีข้างหน้า จะมีกลุ่มงานที่เป็นวิชาชีพทั้งหมด 9 สาขาเพื่อตอบโจทย์เรื่อง การบริการปฐมภูมิเป็นการเฉพาะ เช่น แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ดูแลระบบครอบครัวและชุมชนมี สาขาอาชีพอื่นรองรับ ส่วนแผนการปฏิบัติแพทย์เฉพาะด้านเฉพาะทางก็ดำเนินการไป ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่สมาชิกเสนอก็จะนำไปพิจารณาร่วมกันในชั้นกรรมาธิการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

**นางพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม** ตอบชี้แจงประเด็น

เกี่ยวกับกระทรวงอุตสาหกรรมว่า กระทรวงอุตสาหกรรมแม้จะดูว่าเป็นกระทรวงที่ใหญ่ แต่เงินงบประมาณมีเพียงเพียง 4,559 ล้านบาทเท่านั้น ภายใต้การดูแลทั้งหมด 6 กรม แม้งบประมาณที่มีอย่างจำกัด แต่ก็เดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่เพื่อดูแลพี่น้องประชาชน ข้อกังวลที่เพื่อนสมาชิก มีความกังวลเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการกากขยะอุตสาหกรรม ปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจาก

มีการจัดการกากไม่ถูกต้อง มีการลักลอบทิ้งกรมโรงงานเป็นผู้รับผิดชอบ กรมโรงงานเองมีหน้าที่ออกใบอนุญาตในการตั้งโรงงานควบคุมการดูแลเรื่องการจัดขยะอุตสาหกรรม จัดการได้เพียงบางส่วนเท่านั้น แต่สิ่งที่ทำอยู่มีมาตรการทำแล้ว ทำอยู่ ทำต่อทำ คือเพิ่มความรับผิดชอบแก่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากเดิมใช้ปี 2548 โรงงานใดต้องการปล่อยน้ำทิ้ง มีหน้าที่คือต้องทำให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลังจากนั้นจะใช้บริษัทใดในการกำจัดเป็นความรับผิดชอบของบริษัท วันนี้เราเห็นแล้วว่าการแข่งขันกันค่อนข้างสูงมีบางบริษัทที่เกิดขึ้นประมูลในราคาที่ต่ำและลักลอบทิ้งไปทิ้งในที่ต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ทางกรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งมาตรฐานไว้ จึงมีการปรับปรุงประกาศกระทรวงเป็นปี 2566 เริ่มมีการบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 โดยเพิ่มความรับผิดชอบอย่างเต็มรูปแบบกำหนดให้โรงงานผู้ก่อมลพิษต้องมีความรับผิดชอบต่อกากอุตสาหกรรมนั้นด้วย ไม่ใช่เพียงให้บริษัทรับแล้วนำไปทิ้งอย่างไรก็ได้แต่เจ้าของต้องรับผิดชอบให้ทิ้งอย่างถูกต้อง และมาตรการที่กำลังทำอยู่และกำลังรอให้บังคับใช้คือการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติของกรมโรงงาน โดยมีการเพิ่มบทลงโทษจากเดิมโรงงานใดที่ทำผิดอาจจะมีแค่ปรับหรือจำคุก 1 ปี แต่ขอให้มีการเพิ่มบทลงโทษในการจำคุกเป็น 5 ปี เพราะฉะนั้นบริษัทใดทำผิดกฎหมายต้องรับผิดชอบเพราะบทลงโทษมีเพิ่มมากขึ้น การจัดการกากที่มีปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนมาต้องขอใช้งบกลางจากรัฐบาล กระทรวงอุตสาหกรรมจึงหาวิธีการว่าโรงงานที่ตั้งบริษัทช่วยกันรับผิดชอบในทุกกระบวนการจึงมีการตั้งกองทุนฟื้นฟูผลกระทบจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมโรงงานลักลอบทิ้งกากจนเกิดปัญหากับพี่น้องประชาชนในพื้นที่หากมีเงินกองทุนตรงนี้เกิดขึ้น สิ่งแรกที่ทำได้คือ มีเงินเข้าไปเยียวยาพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่ต้องขอการสนับสนุนจากงบกลางนี่คือการแก้แก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นของกระทรวงอุตสาหกรรม แบทเตอรีที่เกิดจากรถ EV ขณะสิ่งที่กระทรวงอุตสาหกรรมทำอยู่คือส่งเสริมการลงทุนให้ต่างชาติเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น แต่สิ่งที่กำลังจะทำต่อก็คือดูแลทั้งระบบ และดูแลเรื่องระบบแบตเตอรี่ที่ติดมากับรถไม่รวมถึงแบตเตอรี่ที่ผลิตในประเทศไทยที่ติดกับรถไฟฟ้าที่ต้องมาทดสอบในศูนย์ที่ที่ตั้งขึ้นอยากให้ทุกท่านคลายความหวังสุดท้ายแล้วกระทรวงอุตสาหกรรมดูแลทั้งระบบเพราะคนที่ได้รับผลกระทบก็คือคนไทยทั้งประเทศเช่นเดียวกัน

**นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล** ชี้แจงเรื่องเวลาของทั้งสองฝ่ายว่า หลังจากที่รัฐมนตรีชี้แจงแล้ว เวลาของพรรคร่วมรัฐบาล และคณะรัฐมนตรีใช้เกินเวลาไปแล้ว 1 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งเรื่องนี้มีการพูดคุยกันในวิปแล้ว และทางฝ่ายค้านไม่ได้ขัดข้องเพราะอยากได้คำตอบจากรัฐมนตรี และหวังว่าในอนาคตหากมีการใช้เวลาเกินไปบ้าง แต่เป็นประโยชน์คงจะไม่มีการประท้วงเกิดขึ้น

**นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล** อภิปรายสรุป เป็นคนสุดท้าย โดยได้อภิปรายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีปี นี้ไม่ได้สะท้อนวิกฤตของ ประเทศและไม่ได้สะท้อนนโยบายของรัฐบาลเลย การจัดงบประมาณไม่ตรงปก ตัวเลขรายได้รัฐต่อ GDP กำลังมีปัญหา หากไม่รีบรักษาตั้งแต่วันนี้ประเทศจะตายได้ในวันข้างหน้า เพราะรัฐบาลไม่มีพื้นที่ทาง งบประมาณในการผลักดันนโยบายอะไรได้อีก อีกทั้งประเด็นล่าสุดที่ยังมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พลังงานเรื่องประเด็นรายได้ กฟผ. ด้านความสามารถทางด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมอนาคต แต่รัฐบาลจัดงบประมาณแบบผิดฝาผิดตัว แทนที่จะตั้งงบด้านนี้ไม่เพียงพอแล้ว แต่กลับไปเพิ่ม งบประมาณในเงินกองทุนที่ไม่เคยใช้ปัญหาอยู่ที่วิธีการไม่ใช่ตัวเงินวิธีการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล มีปัญหา ยกตัวอย่างงบสำหรับวิสาหกิจระดับย่อยต้องกระจายตัวและงบสำหรับอุตสาหกรรมใหม่ จากเดิมที่เหวี่ยงแหต้องจัดแบบพุ่งเป้าจึงจะประสบความสำเร็จจากการใช้งบประมาณด้านวิกฤติ สิ่งแวดล้อม ปัญหาที่ประชาชนในกรุงเทพมหานครกำลังประสบอยู่คือปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก การจัดสรรแบบไม่บูรณาการจะไม่สามารถจัดการปัญหานี้ได้ ต้องจัดไว้ที่งบกลาง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ท้องถิ่นในปีนี้ท้องถิ่นขอไป 1,700 ล้านบาท แต่รัฐบาลจัดให้แค่ 50 ล้านบาทแบบนี้ท้องถิ่นจะจัดการไฟ ฟ้าได้อย่างไรวิกฤตภัยแล้งโดยเฉพาะเรื่องน้ำการเกษตรเป็นปัญหาหลักที่ไม่ได้อยู่ที่ในพื้นที่เขต ชลประทานอย่างเดียวเท่านั้นพื้นที่นอกเขตชลประทานกว่า 120,000,000 ไร่ แต่ละรัฐบาลจัดสรร งบประมาณแบบรักลูกไม่เท่ากัน แต่ให้ความสำคัญกับพื้นที่ใหญ่อย่างกรมชลประทานมากกว่าน้องเล็ก อย่างกรมทรัพยากรธรรมชาติ กรมพัฒนาที่ดิน และกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่มีความสัมพันธ์ในการ พัฒนาแหล่งน้ำนอกเขตชลประทานวิกฤติความเหลื่อมล้ำการจัดสรร งบประมาณในปีนี้อย่างชีพ ผู้สูงอายุไม่ได้เพิ่มขึ้นเบี้ยเด็กเล็กไม่ได้ถ่วงหน้าเบี้ยสนับสนุนคนพิการถูกตัด ราคาบ้านในเมืองสูงขึ้นส่งผล ให้ประชาชนไม่มีที่อยู่อาศัยแต่งบประมาณด้านการสร้างความเสมอภาคทางสังคมถูกตั้งเหมือนเดิมทุกปี ตัวชี้วัดเหมือนเดิมแล้วสามารถลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างไร การลดความหนึ่งในเครื่องมือลดความ เหลื่อมล้ำคือการกระจายอำนาจแต่ปีนี้เป็นปีแรกนับตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อปี 2562 ที่สัดส่วนรายได้ ท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลต่ำลงถึงร้อยละ 29.1 ต่ำกว่ายุคของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เสียอีก วิกฤติด้านแรงงานประเทศไทยมีทักษะแรงงานที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดและความเปลี่ยนแปลง ไปของโลกและวิกฤตสังคมสูงวัยที่คนต้องแบกรับค่าครองชีพและค่าเลี้ยงดูผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว การให้คนวัยแรงงานแบกรับวิกฤตสังคมสูงวัยต้องเพิ่มทักษะเพิ่มขีดความสามารถให้สามารถเพิ่ม ผลผลิตกันเพื่อได้รับผลตอบแทนให้มากขึ้นแต่กลับไม่ได้รับการสนับสนุน กองทุนประกันสังคมอาจจะ ล้มละลายได้หากไม่มีการสนับสนุนเงินงบประมาณปัญหาเด็กเกิดต่ำซึ่งเป็นวาระแห่งชาติแต่รัฐบาลไม่ จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยอยากมีบุตร ก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาที่ เป็นวาระแห่งชาตินี้ได้ งบประมาณสำหรับตำรวจชั้นผู้น้อยที่ยังคงจัดสรรไม่เพียงพอ คดีที่ค้างคาเป็นปม ของคนไทยในสามจังหวัดชายแดนใต้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขและกำลังจะหมดอายุความในเร็ววันนี้



โดยได้เสนอแนะทางออกให้กับรัฐบาล 5 ก้าวคือ ก้าวที่ 1 ต้องปฏิรูปการจัดทำงบประมาณ คือต้องจัดทำงบประมาณให้โปร่งใสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ก้าวที่ 2 ปฏิรูปกระบวนการอนุมัติงบประมาณอย่างจัดตามผู้รับเหมา ปรับปรุงกระบวนการในกระบวนการกรรมการวิสามัญใหม่ อย่าให้เกิดคำครหา ต้องแบ่งการตั้งอนุตามยุทธศาสตร์การจัดสรรคือความมั่นคงการแข่งขันทรัพยากรมนุษย์ความเสมอภาคสิ่งแวดล้อมและการจัดการภาครัฐ ก้าวที่ 3 มาตรการเชิงนโยบายสามารถทำได้ภายในหนึ่งปี สำหรับโครงการเร่งด่วน ต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 1 เดือน ลดขั้นตอนพิจารณาคำขอขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและส่งไปยังสำนักงบประมาณ วางหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ชัดเจน ไม่เอื้อประโยชน์ให้กับบางบริษัท ก้าวที่ 4 ที่สามารถทำได้ในครึ่งเทอมคืองบประมาณฐานศูนย์ โดยจัดงบประมาณแบบเหวี่ยงและจัดใหม่ทุกปีเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตอบโจทย์ความท้าทายใหม่ ๆ ได้ ต้องแยกแยะระบุให้ชัดว่าโครงการใดรัฐมนตรีเป็นคนจัดหรือภารกิจของรัฐบาลและโครงการใดที่ผูกพันมาจากรัฐบาลชุดก่อนหรือภารกิจพื้นฐาน ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ที่รัฐบาลหรือไม่ได้เรียกว่าเป็นงานประจำที่หน่วยงานเป็นผู้จัดขึ้นมาต้องแยกงบประมาณทั้งสองส่วนนี้ให้เห็นอย่างชัดเจน หากจัดงบประมาณเช่นนี้งบประมาณไทยจะไม่เหมือนเดิมอย่างแน่นอน ก้าวที่ 5 สามารถทำได้ภายในสี่ปีโดยจัดสรรงบประมาณเพื่อมุ่งสู่การเอาภารกิจนำเพื่อตอบโจทย์วิกฤตและความท้าทายใหม่ของประเทศ เช่น การสร้างการเติบโตสีเขียวที่สามารถคิดและบริหารจัดการได้เป็นองค์รวม เพื่อตอบโจทย์โลกและความท้าทายในอนาคต โดยต้องเริ่มทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหา

ภายหลังจากที่สมาชิกฯ ได้อภิปรายเสร็จสิ้น และคณะรัฐมนตรีได้ตอบชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้น ประธานตรวจสอบองค์ประชุม มีสมาชิกแสดงตน 490 คน ถือว่าครบองค์ประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในวาระรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยคะแนน 311 เสียง ไม่เห็นด้วย 177 เสียง และงดออกเสียง 4 เสียง และตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อพิจารณาจำนวน 72 คน กำหนดระยะเวลาแปรญัตติ 30 วัน โดยคณะกรรมการวิสามัญฯ จะนัดประชุมครั้งแรกในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 4 (โซนกลาง) อาคารรัฐสภา

ปิดประชุมเวลา 20.38 นาฬิกา

\*\*\*\*\*

จัดทำโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์  
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร